

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 44

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
1	น.ส.กนกพร ถ้างาม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
2	นายกมล บางยี่ขัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
3	นายกมลฤกษ์ ธิวงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4	น.ส.กมลวรรณ จันทร์ปางาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
5	นางกรรณิการ์ ท่าดีสม	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6	น.ส.กิตติยา วงศ์อินตา	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
7	น.ส.กฤษณา จิวปัญญา	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8	น.ส.จริญญา ยะถาวร	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
9	น.ส.จริญญา วงษ์หนูหนองรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
10	น.ส.จรินทร์ จูมสี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
11	น.ส.ปัญญาธิรา รอดผล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
12	น.ส.จินตหรา บุญยง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
13	น.ส.จิราภรณ์ ดวงอานนท์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
14	น.ส.จิราภา หมั่นพันธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
15	นางจิววรรณ ดวงสุวรรณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
16	น.ส.จุรีพร วงศ์อินอยู่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
17	น.ส.จุฬาลักษณ์ โชติรัตน์	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
18	นายเจษฎาภรณ์ ถึงนามลี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	สำนักวิศวกรรมกรรมผังเมือง
19	นายเจษฎาภัทร รุ่งศรีทอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานเลขาธิการกรม
20	นายชนพรพรหมพล ไทยแท้	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กองสื่อสาร กรมการปกครอง
21	นายชนะภัย หาญสว่าง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
22	น.ส.ชนันญา ขาดปรโมทย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	วิทยาลัยการปกครอง
23	น.ส.ชนาภา ปานสมัย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
24	นายชยา สุวรรณภูมิ	นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
25	นายชินภัทร เย็นฉ่ำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
26	น.ส.ชุตติกาญจน์ ศิริกุลอนันตญา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
27	น.ส.ฐิติพร วัฒนกุล	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ
28	น.ส.ณพัชรุอร เสนาวัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานกิจการความมั่นคงภายใน
29	นายณรุจ กาญจนธัญลักษณ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
30	น.ส.ณัฐชุตตา เหนือทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
31	น.ส.ณอมวงศ์ รอดสมบุญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
32	นางธนภรณ์ สุภาวีระ	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
33	น.ส.ธนิตา ไวธัญกิจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ
34	นายธรรมรัตน์ จุ้ยคลัง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
35	น.ส.ธัญลักษณ์ อินอูด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
36	น.ส.ธิดารัตน์ ทองแหยม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
37	น.ส.ธิดา นันทิสุทธิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
38	นายธีรวัฒน์ ทองแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
39	น.ส.นงเยาว์ นรมมาตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
40	น.ส.นนทียา สิทธิถาวร	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 44

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
41	น.ส.นภาพร ราชแก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กองคลัง กรมการปกครอง
42	น.ส.นัฐพร สายธิไชย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
43	นายนิพนธ์ ณะภูมิชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
44	น.ส.นิลตรา พรมเมือง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
45	น.ส.นุชรี บุญทอง	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา
46	น.ส.บุษบา ภาชีอินทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ
47	น.ส.ปนัดดา แยมสำรวล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
48	น.ส.ปวีณ์ธิดา ธารเนตร	นิติกรปฏิบัติการ	กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
49	น.ส.ปาจริย์ พิษนาค	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
50	น.ส.ปาริสุทธิ์ บุญสนอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพ่อง
51	น.ส.ปุณิกา เกตุพันธ์	นิติกรปฏิบัติการ	กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
52	น.ส.ผกามาศ เรียงนา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
53	พันจ่าอากาศตรีพิชญ์ ภูสุวรรณ	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
54	น.ส.พรพรรณ น้อยชั้น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่
55	น.ส.พรพิมล รัตนอุดม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
56	น.ส.พรเพชร สมิตินทุ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
57	น.ส.พัชรพร เพิ่มพูลผล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
58	น.ส.พิชญญา สุสภาพร	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
59	น.ส.พิมพ์วรรณ สุวรักษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว
60	น.ส.พิมพ์พร โทณลูกจันทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
61	นายพีรพัฒน์ วรรณช	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
62	นายเพิ่มเกียรติ กาวิลาวัน	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
63	น.ส.แพรวประกาย วงศ์ศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
64	นายภราดร สวัสดิ์วงศ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
65	น.ส.ภัทรธมน แสงอรุณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
66	นายภาณุพงศ์ ตงศิริ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
67	น.ส.ภานิชา อธิไกรกูร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
68	นายภานุสรณ์ คำมูลตรี	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
69	นายมกร แสงสุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
70	จำเอยกยยุทธ รัตนประเสริฐ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
71	น.ส.ยลดา รัตนชัยแสงสกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
72	นายยุติธรรม มีสามเสน	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
73	น.ส.รัชก ไกยะฝ้าย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
74	น.ส.รัชณี เทียนทองดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
75	นายรัตนพงษ์ ชังชัว	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
76	น.ส.รัตนสงกรานต์ ดาวตาก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
77	น.ส.รัตนา ขำสอาด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
78	น.ส.รัศมีนทร์ วัฒนาโชติจิตติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
79	น.ส.ลลิตา ชูแก้ว	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร
80	น.ส.ละมุล แซ่ตั้ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 44

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
81	นางวรัญญา คงมี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กองคลัง กรมการปกครอง
82	น.ส.วรัญญา ทองเรือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
83	น.ส.วรินทร์ตรา กริมกระโทก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
84	นายวัลลภ บัวพุ่ม	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กองการสื่อสาร
85	นายวิรัตน์ วิสิทธิ์ธนาวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
86	นายวีระศาสตร์ ขอพรงกลาง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
87	นายศักดิ์ธัช พึ่งตน	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	สำนักวิศวกรรมการผังเมือง
88	น.ส.ศิริภรณ์ นารีสกุลมาศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
89	น.ส.ศิริพร साแก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอนวม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
90	น.ส.ศิริลักษณ์ ประเสริฐสังข์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
91	พันจ่าอากาศเอกสงัด นรศรีณยู	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
92	นางสาริณี ไชยปิ่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
93	น.ส.สาวิณี ประสานพันธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
94	นายสุธาทร พรหมประถม	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 13 (ยะลา)
95	น.ส.สุนทรี ฉิ่งเม่ง	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
96	น.ส.สุนิษา วงศ์พิพัฒนะกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
97	นางสุภัททิ วงศ์ภา	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
98	น.ส.สุภัทรา ศรีสวัสดิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
99	น.ส.สมิตรา สายแหว	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
100	นายสุรชัย ศรีสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
101	นายสุรัตน์ ชูรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
102	น.ส.เสาวภา ปรีดีชม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
103	นายอติศ ปิยธนาพิพัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
104	น.ส.อภิญา กลิ่นหอม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
105	นางอรทวิ วงศ์กาฬสินธุ์	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
106	น.ส.อรนุช โอทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอถลุง จังหวัดอุบลราชธานี
107	น.ส.อรอุมา กาจู้ด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
108	น.ส.อรุณรัตน์ บุษภาพ	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
109	น.ส.อ้อมฤทัย จำยอ้น	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
110	นายอังกฤช ศรีชนะวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
111	น.ส.อังศุมารินทร์ เอกวรรณัง	นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
112	น.ส.อัจฉรา ผาสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
113	น.ส.อัญชุลี พันโนพัถ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
114	น.ส.อาทิตยา พงษ์ไธสง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
115	น.ส.อาทิตรา เผ่าเมือง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
116	น.ส.อาภาศรี คงจันทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว